

Kon Tum, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2017

Kính gửi: Trưởng khối Thi đua Tây Nguyên

Hưởng ứng phong trào thi đua do Khối trưởng Khối thi đua Tây Nguyên phát động. Lãnh đạo và đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đăng ký thi đua năm 2017, với những nội dung chính sau:

I. Nội dung thi đua:

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội:

Thực hiện tốt việc quản lý và giám sát KCN, KCX, KKT phát triển theo đúng quy hoạch, thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và đảm bảo đúng tiến độ quy định;

Vận động đầu tư, tham mưu cho lãnh đạo địa phương có chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút đầu tư. Đảm bảo số dự án mới đầu tư vào KCN, KCX, KKT của địa phương đạt 100% kế hoạch đề ra. Bảo vệ tốt môi trường và an ninh trật tự, an toàn xã hội trong KCN, KCX, KKT;

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện giấy phép đầu tư, phát triển và cho thuê dịch vụ hạ tầng; dịch vụ đào tạo cung cấp lao động cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT; dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận, ngân hàng, hải quan.

2. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị

Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế, công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và đào tạo, bồi dưỡng đúng quy hoạch, kế hoạch. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành đơn vị;

Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; quy chế dân chủ cơ sở. Duy trì mối đoàn kết nội bộ, chống mọi biểu hiện tiêu cực, thói quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu. Xây dựng đơn vị, công sở văn hóa. Tham gia quyên góp các hoạt động từ thiện. Thực hiện tốt công tác giúp đỡ với các địa phương kết nghĩa theo sự phân công của Đảng bộ tỉnh;

Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, quản lý ngân sách được giao đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí. Đảm bảo an toàn, trật tự trong cơ quan, đơn vị;

Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế làm việc sát với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm kịp thời. Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các cơ quan có thẩm quyền.

3. Công tác cải cách hành chính và chế độ thông tin báo cáo

Thường xuyên rà soát, trình sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả để bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung;



Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa” và công khai hóa thủ tục hành chính;

Chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan liên quan theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể và công tác Thi đua, khen thưởng

Không ngừng củng cố xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể. Phần đầu giữ vững tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các Phòng, đơn vị thuộc Ban quản lý.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động VHVN-TDĐT, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; chấp hành tốt quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác Thi đua, khen thưởng.

II. Mục tiêu thi đua:

Bảng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 01 đơn vị

Trên đây là Bản đăng ký thi đua năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đăng ký để Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai - Khối trưởng Khối thi đua theo dõi, tổng hợp./.

19. **TRƯỞNG BAN**
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phanla
VŨ MẠNH HẢI

